

DDproperty.comเปิดแอปพลิเคชันใหม่เอาใจผู้ใช้แ

นดรอยด์

✖ DDproperty.com เว็บไซต์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์อันดับ 1 ของเมืองไทยในเครือ PropertyGuru เว็บไซต์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของเอเชียจากประเทศสิงคโปร์ ก้าวสู่อีกขั้นของบริการในยุคออนไลน์ดิจิทัล ด้วยการเปิดตัว DDproperty App สำหรับสมาร์ทโฟนในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อให้การค้นหอสงหา ที่สะดวก รวดเร็ว พร้อมข้อมูลที่แม่นยำครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันที่มีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

นายณพงศ์ ปานทอง หัวหน้าฝ่ายการตลาด DDproperty.com เปิดเผยว่าหลังจากสร้างความฮือฮาให้กับวงการด้วยการเปิดตัวแอปพลิเคชันบน iPhone และ iPad ไปเมื่อช่วงกลางปี 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่เปิดฉากใหม่ให้กับการซื้อขาย-เช่าอสังหา ในเมืองไทย DDproperty ยังคงเดินหน้าในการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้บริการที่ตอบสนองความต้องการครอบคลุมกับผู้ใช้ในทุกเซ็กเมนต์ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้สมาร์ทโฟนในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่มีจำนวนผู้ใช้เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน

เช่นเดียวกับระบบปฏิบัติการระบบ iOS ผู้ใช้แอปพลิเคชัน DDproperty สำหรับแอนดรอยด์จะช่วยให้การค้นหอสงหา ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน คอนโดฯ อพาร์ทเมนท์ หรือที่ดินเป็นไปอย่างง่ายได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยจะมีการแสดงข้อมูลทั้งรูปถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ราคา และแผนที่ของอสังหา ที่คุณต้องการ พร้อมฟังก์ชันสมาร์ทเสิร์ชที่แสดงรายการอสังหา ที่อยู่ใกล้ผู้ค้นหา โดยใช้ระบบ GPS ช่วยหาดำแหน่งของอสังหา ที่มีการเสนอขายหรือปล่อยเช่าในบริเวณใกล้เคียง พร้อมการแจ้งเตือนและแสดงผลอย่างแม่นยำบนหน้าจอ อีกทั้งยังสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการอสังหา ได้โดยตรงจากมือถือของคุณ

“ปัจจุบัน สมาร์ทโฟนได้กลายเป็นของใช้ที่จำเป็นของคนในยุคปัจจุบัน ซึ่งผู้ใช้สมาร์ทโฟนในขณะนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะแค่ iPhone หรือ iPad เท่านั้น แต่สัดส่วนของผู้ใช้แอนดรอยด์โตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สำหรับเว็บไซต์ DDproperty.com เองสัดส่วนการเข้าชมเว็บไซต์ผ่านมือถือและแท็บเบลตนั้นมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ โดยในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา” นายณพงศ์ กล่าว

สำหรับ DDproperty App สำหรับแอนดรอยด์สามารถดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้ที่ Google Play Store

กาญจนา พาหา

ข่าวอสังหาอื่นๆ <http://www.ddproperty.com/ข่าวอสังหาริมทรัพย์-บทความ>

อัปเดตข่าวอสังหา ส่งตรงจากเว็บไซต์อสังหา อันดับ 1 ของเมืองไทยฟรี สมัครได้ที่นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์โดย:

บริษัท Allproperty Media Co.,Ltd

คุณพัชรี วงศ์มิตรไมตรี โทร. 02-3524888